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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายบพิตร  โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

(ร่าง) สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๕๔ วนัที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 



๒ 
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๑๙. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไมมาประชุม 

๒๔. ดร.อุทัย สื่อกระแสร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๙. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๐. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๒. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑๓. นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 

๑๔. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๕. ดร.นิตยา  สงวนงาม รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

๑๖. ดร.วัชร ี หาญเมืองใจ รองผูอํานวยการ 

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

  



๓ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  

 

 - ไมมี -  

 

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 

 

 ๑.๒.๑ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนใหม 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงท่ีประชุมวา เนื่องจาก ดร.วัชระ ตันตรานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขอลาออกจาก

ตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป ซ่ึงทําใหตําแหนงดังกลาววางลงนั้น  

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว  

และนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนั้น บัดนี้ 

ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายบพิตร โกมลตรี ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ แทน ดร.วัชระ ตันตรานนท ผูดํารงตําแหนงเดิม รายละเอียดตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ นายบพิตร โกมลตรี ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแต

วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป 

 

 ๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ชวยภัยน้ําทวม 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงท่ีประชุมวา คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบน้ําดื่ม อาหารแหง และเรือชวยเหลือ

ผูประสบภัยท่ีจัดทําโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกนายชุมพล  

รัตนเลิศลบ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ เพ่ือนําไปชวยเหลือ

ผูประสบภัยน้ําทวมในพ้ืนท่ีเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ  



๔ 
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๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย  

จากสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน ๓ รายการ 

 (๑) คุณธรรม จริยธรรม ของสภามหาวิทยาลัย 

 (๒) กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ 

   (๓) ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ปฏิรูปอุดมศึกษา 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดสมัครเปนสมาชิก

จดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ของสถาบันคลังสมองของชาติเพ่ือนํามาเผยแพรแกกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือเลมเล็กจากสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน 

๓ รายการ ดังนี้ 

(๑) คุณธรรม จริยธรรม ของสภามหาวิทยาลัย 

(๒) กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรคราบ 

(๓) ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ปฏิรูปอุดมศึกษา 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  

 

 ๑.๓.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

ขอลาออกจากตําแหนง จํานวน ๒ ราย 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจงท่ีประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

ขอลาออกจากตําแหนง จํานวน ๒ ราย คือ  

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

  ๒.  นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน  

โดยผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขอลาออกจากตําแหนง 

ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป และนายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน  

ขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 



๕ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  (๑)  ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป 

   (๒) นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พนจากตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงาน

การประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้  

๑. หนา ๑๙ บรรทัดท่ี ๑ แกไขขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “๔. รศ.ดร.อานนท เท่ียงตรง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ” 

 เปน “๔. รศ.ดร.อานนท เท่ียงตรง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ” 

๒. หนา ๑๙ บรรทัดท่ี ๓ แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “๕. นายเฉลิมพล ณ ปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ” 

 เปน “๕. นายเฉลิมพลเกียรติ ณ ปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ” 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามท่ีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนคณะ



๖ 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. .... และมีมติใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาวเสร็จแลว ในการประชุมครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ 

 

 ๓.๒ แผนการกอสรางและการใชพ้ืนท่ีจัดการศึกษาในวิทยาเขตเวียงบัว  

และวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔  

ไดพิจารณาแผนการกอสรางและการใชพ้ืนท่ีจัดการศึกษาในวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก  

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ และมีมติใหอธิการบดีรับนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ดําเนินการตอไป นั้น 

บัดนี้ อธิการบดีไดดําเนินการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ปจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปญหาในดานอาคารสถานท่ีพอสมควร เชน (๑) จํานวนหองเรียน

ไมเพียงพอ ไดมีการแกไขปญหาดวยการใชหองประชุมของคณะและหองประชุมของมหาวิทยาลัยมาปรับเปน

หองเรียนของนักศึกษา (๒) หองกิจกรรมสําหรับนักศึกษามีจํานวนไมเพียงพอ ปจจุบันแกปญหาโดยการออกไป

เชาพ้ืนท่ีจากหนวยงานภายนอกเพ่ือใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา เปนตน 

๒. ขณะนี้การกอสรางท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก ประสบปญหาเก่ียวกับผูรับเหมากอสรางจึงทํา

ใหตองชะลอออกไปกอน แตอยางไรก็ตามเปาหมายในอนาคตยังตองการยายไปท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก 

อยางแนนอน โดยเฉพาะการยายไปของคณะครุศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ คณะวิทยาการจัดการ อาจจําเปนตองพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจําเปนตองรักษาพ้ืนท่ีวิทยาเขตเวียงบัวและวิทยาเขตแมสาใหใชประโยชนอยางคุมคา 



๗ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๓. บริเวณท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการกอสรางอาคารในวิทยาเขตเวียงบัวปจจุบันเปนพ้ืนท่ี 

ทรุดโทรมและอาคารมีอายุการใชงานนานแลว ดังนั้น ในระหวางท่ีรอการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีวิทยาเขตสะลวง 

– ข้ีเหล็ก ซ่ึงอาจตองใชเวลาประมาณ ๒ – ๓ ป มหาวิทยาลัยจึงจําเปนท่ีจะตองหาทางขยับขยายพ้ืนท่ี  

นั่นหมายความวา ความจําเปนท่ีตองพัฒนาและดูแลพ้ืนท่ีในวิทยาเขตเวียงบัว ควรทําไปพรอม ๆ กับการ

พัฒนาพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก 

๔. ขณะนี้เปนการแกปญหาและมีความชัดเจนแลววามหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะยายไปพ้ืนท่ีวิทยา

เขตสะลวง – ข้ีเหล็ก แตเนื่องจากเกิดปญหาเก่ียวกับบริษัทกอสราง ทําใหการกอสรางชะลอตัวและเกิดความ

ลาชา ประกอบกับแนวโนมของการไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีจะยายไปพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก  

จากสํานักงบประมาณคอนขางยาก เนื่องจากปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับอุทกภัยน้ําทวมเขามาคอนขางเยอะ และ

เปนปญหาท่ีจําเปนตองรีบใหความชวยเหลือ มหาวิทยาลัยจึงอาจไมไดรับงบประมาณสนับสนุนก็ได 

๕. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตองยายไปพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก อยางแนนอน ดังนั้น หาก

กอสรางอาคารท่ีวิทยาเขตเวียงบัวแลว มหาวิทยาลัยควรมีแผนท่ีชัดเจนเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีและอาคารท่ีจะ

สรางใหม รวมท้ังจะเชื่อมโยงกับการยายไปพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก อยางไร ในขณะเดียวกัน 

ประชาคมของมหาวิทยาลัยควรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับปญหา 

อุปสรรค และเง่ือนไข เพ่ือไมใหเกิดปญหาข้ึนในขณะท่ีดําเนินการทุกคนจะไดมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

๖. เรื่องนี้เปนเรื่องเก่ียวกับการวางแผนในอนาคตของมหาวิทยาลัย พ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – 

ข้ีเหล็ก จะพัฒนาและขยายไดข้ึนอยูกับสํานักงบประมาณเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ หากใน

ปจจุบันสํานักงบประมาณมีแนวโนมท่ีคอนขางชัดเจนวาโอกาสท่ีจะสนับสนุนการกอสรางท่ีวิทยาเขตสะลวง – 

ข้ีเหล็ก เปนไปคอนขางยาก มหาวิทยาลัยจึงควรตองวางแผนท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาตอไป อยางไรก็ตาม

การใชเงินคงคลังนั้นมีความเห็นวามหาวิทยาลัยควรลงทุนเพ่ือผลประโยชนของนักศึกษาและควรรีบดําเนินการ 

เนื่องจากชวงนี้เปนชวงท่ีประเทศเกิดอุทกภัยและคาดวาภายในปหนาวัสดุกอสรางมีแนวโนมวาราคาสูงข้ึน

ดังนั้น ตองตัดสินใจอยางรวดเร็ว ตั้งแตข้ันตอนการเขียนแบบ และข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ 

๗. มหาวิทยาลัยมีความจําเปนก็จริงแตก็อาจปรับแผนดําเนินงานได คือ ไมควรรื้ออาคารคณะ 

ครุศาสตร เพราะหากรื้ออาคารไปแลวยิ่งประสบปญหาไมมีท่ีเรียนใหกับนักศึกษา สวนงบประมาณท่ีคาดวา 

จะไดรับการจัดสรร ๓๕๐ ลานบาท ควรจะปรับแผนการกอสรางอาคาร จาก ๑๕ ชั้น ลดจํานวนชั้นลง ซ่ึงจาก

โครงสรางอาคารจะเห็นวาชั้นท่ี ๑๒ – ๑๕ ไมมีความจําเปนท่ีตองมี จึงควรพิจารณาวาทําอยางไรท่ีจะให

งบประมาณ ๓๕๐ ลานบาท ใชใหพอดีและเกิดประโยชนสูงสุด สวนเงินคงคลังนาจะเก็บไวใชใหเปนประโยชน 

เพราะมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณกอสรางอาคารท่ีพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก ในขณะเดียวกัน 

บานพักอาจารยมหาวิทยาลัยตองวางแผนอยางจริงจังวาจะบริหารจัดการเรื่องบานพักอาจารยอยางไร เพ่ือนํา

พ้ืนท่ีกลับมาใชใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาใหมากท่ีสุด 

๘.  การสรางอาคารเรียนใหนักศึกษาเปนความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเด็น

สําคัญ ๆ คือ (๑) ถาหากสรางอาคารดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยมีแผนรองรับท่ีจะยายไปพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง 

– ข้ีเหล็ก อยางไร มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการพ้ืนท่ีเวียงบัวใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางไร 



๘ 
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(๒) งบประมาณ ๓๕๐ ลานบาท ท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ขณะนี้ยืนยันวาไดรับการ

จัดสรรแลวอยางแนนอนหรือไมอยางไร (๓) ระยะเวลาท่ีใชในการกอสรางท่ีคาดวาประมาณ ๒ ปจะแลวเสร็จ 

แตถาหากไมแลวเสร็จมหาวิทยาลัยจะทําอยางไร  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหรอบคอบถึงแผนการ

บริหารจัดการท่ีจะดําเนินการตอไป 

๙. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวา (๑) มีความจําเปนท่ีจะกอสรางมากนอยเพียงใด และปญหาการ

กอสรางท่ีกําลังประสบอยูในขณะนี้ เม่ือสรางอาคารใหมนี้แลวกฎเกณฑตาง ๆ ก็ยังเหมือนเดิม จึงทําให 

ไมแนใจวาจะเกิดปญหาซํ้าสองอีกหรือไม มหาวิทยาลัยมีแผนรองรับไวหรือไมอยางไร (๒) มหาวิทยาลัยได

ประมาณการงบประมาณสําหรับครุภัณฑประกอบอาคารและการจัดการภายในหรือไมวามากนอยเพียงใด  

ซ่ึงโดยปกติจะตองใชงบประมาณอีกจํานวนไมนอย 

๑๐. การนําเงินคงคลังมาใชเปนเรื่องท่ีดี แตมหาวิทยาลัยจําเปนตองแสดงขอมูลเงินคงคลังให

ครบถวน นับตั้งแตสถานภาพเงินคงคลังท่ีมีอยู ไปจนถึงอัตราการหมุนเวียนในอนาคต ควรจะหาผูเชี่ยวชาญ

ทางการเงินมารวมวางแผนดวย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยสรางอาคารพรอม ๆ กัน เกรงวาอาจจะหมุนเงินไมทัน 

และจะเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาภายหลัง  

๑๑. มหาวิทยาลัยยังคงยืนยันดําเนินตามแผนท่ีจะยายไปพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก ขณะนี้ 

อยูในระหวางเจรจากับบริษัทรับเหมากอสราง อาคารท่ีตองเรงทําใหเสร็จ คือ อาคารเรียน อาคารสํานักงาน 

อาคารหอประชุม และหอพักนักศึกษา ซ่ึงเสร็จไปแลวรอยละ ๖๐ และถาหากบริษัทกลับมาดําเนินการจริง 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ ๘ เดือน ถึง ๑ ป นั่นหมายความวา ป พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครุศาสตรก็จะยายไปได 

แตถาหากบริษัทไมกลับมาดําเนินการตอมหาวิทยาลัยก็ตองยกเลิก และดําเนินการหาบริษัทใหมเขามาทําตอ

อีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นจึงจะมีการกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตร เพ่ือยายคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไปในป พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น ภายใน ๗ ป นักศึกษาท้ังหมดก็ยังตองอาศัยอยูพ้ืนท่ีเวียงบัว และ 

ในอนาคตอาคารท่ีสรางใหมจะใชเปนสําหรับหนวยงานท่ีจะอยูท่ีนี่ไมไดยายไปสะลวง-ข้ีเหล็ก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ หรือศูนยท่ีเก่ียวกับการศึกษาตอเนื่อง ก็จะใชพ้ืนท่ีในสวนนี้ สวนการ

วางแผนเรื่องการใชงบประมาณคาดวาเนื่องจากเปนอาคารโลง ๆ ดังนั้น ปหนาการกอสรางอาคารอาจจะ

เปนไปไดยาก จึงอาจจะมีการเปลี่ยนงบกอสรางมาเปนครุภัณฑในบางสวน เพราะอาคารท่ีทําสวนใหญสิ่งท่ียาย

เขาไปจะเปนครุภัณฑท่ีมีอยูเดิม  

๑๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็น (๑) โครงสรางการใชงานของอาคาร ควรใชเพ่ือจัด

การศึกษาจริง ๆ เม่ือปญหาคือหองเรียนมีจํานวนไมเพียงพอจึงตองทบทวนโครงสรางวาจะบริหารจัดการ

อยางไร ไมควรใชเปนสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ มากจนเกินไป (๒) อาคาร ๔ ชั้น และอาคาร ๗ ชั้น ไมมี

ความจําเปนตองสรางท่ีวิทยาเขตเวียงบัว และไมอยูในเง่ือนไขท่ีไปปรึกษากับสํานักงบประมาณ  ท่ีพ้ืนท่ีวิทยา

เขตสะลวง – ข้ีเหล็ก มีอาคารสํานักงานอธิการบดีท่ีสรางเสร็จแลวเกือบสองปแตยังไมไดใชงานอยางเต็ม

รูปแบบ ปหนาอาคารสํานักวิทยบริการจะใชงานได และคาดวาภายใน ๑ ป อาคารท้ังสามถึงสี่หลัง และอาคาร

ทุกหลังจะเสร็จสมบูรณปลายปพ.ศ. ๒๕๕๖ และพรอมท่ีจะยายไปป พ.ศ. ๒๕๕๗ แสดงวาป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มีความพรอมท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามผังแมบท ดังนั้น อาคาร ๔ ชั้น และ ๗ ชั้น จึงควรยายไปสรางท่ี



๙ 
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วิทยาเขตสะลวง-ข้ี เหล็ก เพ่ือรองรับนโยบายขอท่ี ๑ ของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตครูสูความเปนเลิศ 

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบไวแลว และถือวาเปนเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งของนโยบาย  โดยการจัด

การศึกษาของคณะครุศาสตรไมไดมีเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูในการดูแลของคณะครุศาสตร แตมีคณะท่ีเก่ียวของ

อีก คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จึงขอเสนอวาใหอนุมัติเงินท่ีจะสรางอาคาร ๔ ชั้น และ ๗ ชั้น ไปสรางท่ีพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก 

เปนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (Central Lab) เพราะหากไมดําเนินการแลวไปสรางในป พ.ศ. ๒๕๕๗ กวา

จะไดใชก็ชาไปอีก เพ่ือแกไขปญหาและไมใหเกิดเรื่องท่ีจะกระทบตอการนํานักศึกษาไปเรียนเหมือนเชนท่ีเกิด

กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยเสียคาใชจายในการรับ-สง นักศึกษาท่ีตองเดินทาง

ไปเรียนท่ีวิทยาลัยแมสาคอนขางสูง  

๑๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันนี้ไดเพียงวาอนุมัติใหมีการดําเนินการตอไปหรือไม แตจะ

ดําเนินการตอไปมากนอยเพียงใด มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางละเอียด 

โดยตองปรึกษาหารือกันใหเรียบรอยวามีแผนดําเนินการอยางไร เงินคงคลังท่ีจะนํามาใชมีการหมุนเวียน

อยางไร จําเปนตองใชงบประมาณสําหรับครุภัณฑประกอบอาคารท้ังอาคารท่ีวิทยาเขตเวียงบัวและวิทยาเขต

สะลวง – ข้ีเหล็ก มากนอยเพียงใด ซ่ึงถาหากจะใหสภามหาวิทยาลัยตัดสินใจควรนําเสนอขอมูลในรายละเอียด

ตาง ๆ ใหชัดเจน 

๑๔. อธิการบดีไดไปเจรจาความตกลงกับสํานักงบประมาณจนกระท่ังไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แลว ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเฉพาะประเด็นการอนุมัติในหลักการใหใชเงินคงคลังไปสมทบ

งบประมาณแผนดินเพ่ือการกอสรางอาคาร ๑๕ ชั้น สวนประเด็นเรื่องการจะกอสรางอาคารนี้ท่ีไหนอยางไร

สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไวแลว แตไมไดหมายความวาจะยายกลับไปสรางท่ีวิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็กไมได  

แตจะยายกลับหรือไมยายกลับควรข้ึนอยูกับแผนบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยวาจะกําหนดไวอยางไร ไมควร

เปนเรื่องท่ีจะใหสภามหาวิทยาลัยตัดสินใจให เพราะสภามหาวิทยาลัยไมมีขอมูลมากเพียงพอเทากับ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหชัดเจนวาจะกอสรางอาคารท่ีไหน เทาใด และตองใชเงินคงคลัง 

มากนอยเพียงใด รวมท้ังเงินคงคลังมีมากนอยเพียงใดท่ีจะใชจายในการกอสราง 

๑๕. มหาวิทยาลัยควรจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมในสองประเด็น (๑) การกอสรางอาคารท่ีวิทยาเขต 

สะลวง – ข้ีเหล็ก จะประสบความสําเร็จหรือไม เพราะบริษัทไดเคยใหการยืนยันกับมหาวิทยาลัยมาเกือบ 

หนึ่งปแลว แตยังไมเขาดําเนินการ จึงทําใหไมแนใจวาจะเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด (๒) วงเงินงบประมาณ 

ท่ีจะใชสําหรับครุภัณฑประกอบอาคารท้ังหมด จะมีการจัดทําแผนเพ่ิมเติม โดยใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวม

เพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด  

๑๖. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ (๑) การขออนุมัติใชเงินคงคลัง 

ควรแสดงฐานะการเงินของเงินคงคลัง (๒) การยายคณะครุศาสตรไปวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก จําเปนตอง

สนองตอบตอการดําเนินงานโครงการผลิตครูสูความเปนเลิศ  โดยมุงเนนไปท่ีคุณภาพของนักศึกษา ๆ แตควรมี

แผนสํารองในกรณีถากอสรางอาคารใหมท่ีวิทยาเขตเวียงบัวเสร็จเรียบรอยแลวแตคณะครุศาสตรยังไมสามารถ

ยายไปท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็กไดจะทําอยางไร คณะครุศาสตรจําเปนตองมีสวนรวมในการใชอาคาร 



๑๐ 
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ท่ีกอสรางใหมหรือไม (๓) การพิจารณาเรื่องนี้ เปนเรื่องสําคัญตอทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยควรจะจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาระดมความคิดเฉพาะเรื่องนี้  

๑๗. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องรูปแบบรายการใหมีความพรอมโดยเร็ว 

๑๘. การปรับแผนการกอสรางครั้งนี้ถือเปนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยจะตองยายไปพ้ืนท่ีวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก แตมีเหตุขัดของทําใหไมทราบวาจะสามารถยายไป

ไดภายในหาปหรือสิบปหรือไม ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีวิทยาเขตเวียงบัวจําเปนตองรักษาไวและใชใหคุมคา 

ในภาวะท่ีงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ดังนั้น ควรพิจารณาประเด็นท่ีวาอาคาร ๑๕ ชั้น มีความจําเปน

จริง แตการกอสรางอาคารอีก ๒ อาคาร มีความจําเปนหรือไมอยางไร ควรพิจารณาใหรอบคอบ อาจจะปรับ

อาคาร ๑๕ ชั้น ในเรื่องโครงสราง จํานวนชั้น หรือออกแบบใหมเพ่ือใหเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาอยางแทจริง 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอยางละเอียด และประการสําคัญคือเงินคงคลังท่ีจะสมทบ มหาวิทยาลัยตองม่ันใจ

วาเม่ือนํามาใชแลวจะมีเม็ดเงินเพ่ิมเติมเขามาใหมอีกหรือไม เทาไหร อยางไร เพียงพอหรือไม เพ่ิมเติมมาดวย

วิธีใด หรือจะมีการรณรงคหาเงินอยางไร  

๑๙. มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผนการใชอาคาร ๑๕ ชั้น โดยท่ีจัดไวขณะนี้สวนใหญเปนหองทํางาน 

มีหองเรียนนอยมาก ควรจัดทําแผนใหชัดเจนวาจะตองใชหองเรียนมากนอยเพียงใดจึงจะเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษา หากกอสรางไปกอนแลวมาปรับทีหลังอาจจะเกิดปญหา ซ่ึงมีตัวอยางใหเห็นแลวจากอาคาร ๒๗  

การออกแบบไวกอนจึงมีความสําคัญมากถามาปรับภายหลังมีปญหาตามมามาก   

๒๐. มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดทําแผนบริหารจัดการท่ีมีความชัดเจน รวมท้ังควรมีแผนสํารอง และ

แสดงขอมูลกระแสเงินสดระยะยาว ซ่ึงจะกระทบไปถึงแผนการรับและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดย

จํานวนการรับนักศึกษาจะเขามาเก่ียวของอยางมากวารับเขามาแลวจะจัดการอยางไร กระแสเงินสดจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร ประมาณการเงินเขา-เงินออก เปนอยางไร ควรมีผูเชี่ยวชาญและชํานาญชวยพิจารณา

และดําเนินการ  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑.  อนุมัติในหลักการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกอสรางอาคารท่ีไดรับการจัดสรรคาสิ่งกอสราง

จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ พ้ืนท่ีเวียงบัว ตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

นําเสนอ โดยมหาวิทยาลัยจะขอใชเงินคงคลังเพ่ือสมทบการกอสรางอาคารตามเง่ือนไขท่ีไดทําความตกลงไวกับ

สํานักงบประมาณ 

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริหารจัดการการกอสรางอาคารในภาพรวมท้ังหมดท้ังท่ีวิทยาเขต

เวียงบัว วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก รวมท้ังรายละเอียดการขออนุมัติใชเงินคงคลัง โดยพิจารณานําขอเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

  



๑๑ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 รองศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ดวย ก.พ.ร. ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ดังกลาว   

 

๔.๑.๒ รายงานผลการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 รองศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผล 

การบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม 

รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ท้ังในรูปของ 

ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพ่ือใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อยูในระดับท่ีองคกร

ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร 

หรือยุทธศาสตรเปนสําคัญ นั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว และไดจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  



๑๒ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบริบทในเรื่อง “การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน”  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยนั้นสาระสําคัญอยูท่ีนักศึกษา หากไมมีนักศึกษา หรือมีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 

(GPA) นอย ๆ เขามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมากผลผลิตก็ไมโดดเดน ดังนั้น อยางนอยบริบทท่ีจะพิจารณาเรื่อง

ความเสี่ยงควรจะมีเรื่องราวตาง ๆ ท่ีสะทอนถึงความไดเปรียบทางการแขงขันดวย เชน ควรมีมาตรการเพ่ือ 

จูงใจใหนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ๆ เขามาเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยมาก ๆ หรือควรมีมาตรการท่ีจะจูงใจ 

ใหอาจารยเกง ๆ สนใจเขามาทํางานท่ีมหาวิทยาลัย เปนตน  

๒. ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการมาโดยตลอด คือ เม่ือทางราชการกําหนดหลักเกณฑ 

ใหดําเนินการในระดับใด มหาวิทยาลัยก็จะทําตามนั้น ไมแนใจวาเม่ือทําแลวไดนํามาใชหรือไม ซ่ึงโดยปกติ 

ควรจะทําตามหลักเกณฑนั้นแตตองทําเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยจะนํามาใชดวย เพ่ือใหเกิดประโยชนจริง ๆ 

หากทําเพ่ือตอบปญหาของทางราชการเทานั้นเกรงวาจะเปนการทําเพ่ือใหครบกระบวนการเทานั้น ซ่ึงไมมี

ประโยชนกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่องการติดตามผลการดําเนินงานของตนเองแลว

นํามาใชประโยชนใหไดดวย 

๓. การพัฒนาคุณภาพสวนหนึ่งท่ีสําคัญคือเรื่องคุณภาพของบัณฑิต กระบวนการการเรียนการสอน 

โดยอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out) มีมากพอสมควร ควรพิจารณาวาเปนความเสี่ยงหรือไม 

และควรมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้ดวย 

๔. โดยหลักการแลวมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือผลิตบัณฑิต และบัณฑิตจะเปนผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีสําคัญท่ีสุด เปนผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการอยางแทจริง 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 

 

  ๔.๒.๑ แตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีแตงตั้ง

จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนสามคน ครบวาระการดํารงตําแหนงสองป เม่ือวันท่ี  



๑๓ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ และท่ีแตงตั้งจากคณาจารยประจํา จํานวนสามคน ครบวาระการดํารงตําแหนงสองป 

เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีการปรับเปลี่ยนกรรมการในสวนอ่ืน 

 บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจึงนํารายชื่อเสนออธิการบดีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ราง) 

คําสั่งท่ีนําเสนอ ดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นครินทร พริบไหว รองผูอํานวยการ  

เปน กรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลําพอง ผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย นพ.สิทธิพร บุณยนิตย ผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ ผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

๕. นายวรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณาจารยประจําหรือขาราชการ 

เปน กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ ชมพูภูคํา คณาจารยประจําหรือขาราชการ 

เปน กรรมการ 

๗. ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณาจารยประจําหรือขาราชการ 

เปน กรรมการ 

๘. นางสาวกรรณิกา ซาซง เปน ผูชวยเลขานุการ 

๙. นายวชิราวุธ สุวรรณคํา เปน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

 

ท้ังนี้  รายท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป รายท่ี ๒ ถึงรายท่ี ๔ ตั้งแตวันท่ี  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป และรายท่ี ๕ ถึงรายท่ี ๙ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  

โดยกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการจากคณาจารยประจํา มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

 



๑๔ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๒.๒ แตงตั้งกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงท่ีวาง 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ดวยการ

ลาออก ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงทําใหพนจากตําแหนงกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ดังนั้น กรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง

บริหารจึงวางลงจํานวนหนึ่งตําแหนง 

ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการติดตาม

มติสภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงท่ีวาง 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู

ดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงท่ีวาง ตั้งแตวันท่ี ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ 

 

๔.๒.๓ แตงตั้งกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

(ก.ร.ม.) 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) ท่ีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ครบวาระการดํารง

ตําแหนงสองป เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.)  

จํานวน ๓ ราย จากบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ จํานวน ๖ ราย โดยใหดําเนินการทาบทามตามลําดับ ดังนี้ 

๑. นายณรงค ตนานุวัฒน 

๒. นายวีระยุทธ สุขวัฆฒโก 

๓. นายรัตน ปาละพงศ 



๑๕ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๔. นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล 

๕. นายอุดม สุวิทยศักดานนท 

๖. นายสุพจน กลิ่นปราณีต 

๗. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เปนกรรมการ 

๔.๒.๔ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ ดังนี้ 

๑. อธิการบดี เปน ประธานกรรมการ 

๒. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปน กรรมการ 

๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปน กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี 

เปน กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เปน กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เปน กรรมการ 

๗. นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 

เปน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยมนตรี ศิริจันทรชื่น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เปน กรรมการ 

๙. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เปน กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป 

 



๑๖ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 

- ไมมี - 

 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 

๔.๔.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. . . . .  

ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณา โดยท่ี (ราง) ระเบียบฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 

เพ่ือพิจารณา (ราง) ระเบียบฉบับนี้ รวม ๒ ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ  

 

๔.๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....  ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณานั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา 

(ราง) ประกาศฉบับนี้เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๗ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศ

ท่ีนําเสนอ 

 

  ๔.๔.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณานั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 

เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับนีเ้ม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) 

ประกาศท่ีนําเสนอ 

 

  ๔.๔.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีเขาศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  

ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

เขาศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการยกรางฯ 

พิจารณานั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 

เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับนีเ้ม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๘ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีวุฒิปริญญาตรีเขาศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ 

 

  ๔.๔.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณานั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 

เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับนีเ้ม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศ 

ท่ีนําเสนอ 

 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

  - ไมมี -  

  

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 

  - ไมมี -  

  



๑๙ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 ๕.๑ รายงานการเงินประจําปของเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒๖ 

มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอรายงานการเงินประจําปของเงินผลประโยชนท่ีคณะกรรมการจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ร.ม.) ดําเนินการและของโครงการตาง ๆ ตอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ รายงานการเงินประจําปของเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน จํานวน ๓ กองทุน 

- กองทุนวิจัย  

- กองทุนพัฒนาบุคลากร 

- กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 

 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ เพ่ือจัดทําขอมูลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และจะนําเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

 ๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

จํานวน ๔ หนวยงาน 

- วิทยาลัยนานาชาติ 

 - สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) 

 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  - ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

 

 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ เพ่ือจัดทําขอมูลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และจะนําเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

  



๒๐ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ๕.๔ สารสนเทศ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมอบหมายให

กองนโยบายและแผนรวบรวมและสรุปขอมูลสถิติการศึกษาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๓ และจัดทําเปน

สารสนเทศประจําปของมหาวิทยาลัย นั้น 

 บัดนี้ ไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว โดยจัดทําเปนเอกสารสารสนเทศ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ สารสนเทศ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 ๕.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

แทนตําแหนงท่ีวาง 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวนสองคน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี  

เพ่ือเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดขอลาออก

จากตําแหนง ซ่ึงมีผลทําใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระสามป ทําใหตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วางลงจํานวนสองคน 

ดังนั้น เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการไดมา

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗  

 บัดนี้ อธิการบดีไดเรียกประชุมผูดํารงตําแหนงคณบดี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือ

ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการไดมา 

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ และขอ ๗ อธิการบดีจึงประกาศ

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร แทนตําแหนงท่ีวาง  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

  



๒๑ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร แทนตําแหนงท่ีวาง 

ซ่ึงเปนผลให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 

รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป  
 

 ๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในชวงสี่ปขางหนาเพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการ  

โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

๖.๑ ขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ของโครงการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

จํานวน ๓ โครงการ 

 (๑) โครงการน้ําดื่มลานนา 

 (๒)  โครงการรานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 (๓) โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของโครงการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน 

๓ โครงการ ดังนี้ 



๒๒ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 (๑) โครงการน้ําดื่มลานนา 

 (๒)  โครงการรานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 (๓) โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้  (๑) โครงการน้ําดื่มลานนา รายรับ

รายจายท่ีรายงานไวจะพบวามีผลตอบแทนนอยมาก และยังไมไดรวมคาใชจายท่ีเปนคาน้ําคาไฟท่ีมหาวิทยาลัย

สนับสนุนแบบใหเปลา ควรพิจารณาวาทําอยางไรจึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนแหลงท่ีหารายไดจริง ๆ 

และคาดหากไปตรวจสอบอยางจริงจังแลวอาจจะไมมีผลกําไรเลยก็ได มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนวาจะมี

วิธีการบริหารจัดการอยางไร (๒) โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรทบทวนเรื่องระบบการ

อยูหอพักของนักศึกษาโดยใหมีอาจารยประจําหอพัก  ใหนักศึกษาหอพักลงเวรกันทําความสะอาดหอพัก  

๒. โครงการน้ําดื่มลานนา โดยปกติจะมีคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรทุก ๆ ป ถามีผลตอบแทน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท นาจะไมคุมคา 

๓. การดูแลเรื่องนี้ควรตองเริ่มเขาไปใชแนวทางของธุรกิจคือไมใชเพ่ือหากําไร แตเพ่ือการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเปรียบเทียบความกาวหนา คือ ตองมีการประเมิน แลวนําผลการประเมิน 

เสนอใหสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ขอมูลท่ีเสนอมาในขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยไมสามารถพิจารณาไดเลย

นอกจากพิจารณาการอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปเทานั้น เนื่องจากไมไดมีรายละเอียดอยางเพียง

พอท่ีจะใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได 

๔. มหาวิทยาลัยควรรายงานถึงคํารับรองของผูควบคุมวากิจการนี้ดําเนินการไปดวยความ

เรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจตามท่ีตั้งเปาหมายไวหรือไม  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของโครงการจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

ดังนี้ 

 (๑) โครงการน้ําดื่มลานนา วงเงิน ๓,๕๐๕,๐๐๐ บาท 

 (๒)  โครงการรานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วงเงิน ๒,๑๒๘,๐๐๐ บาท 

 (๓) โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา วงเงิน ๖๕๘,๐๐๐ บาท 

 

  



๒๓ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๖.๒ โครงการสราง “องคพระมหาเจดีย” ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการสราง “องคพระมหาเจดีย” ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในเรื่องความชัดเจนของแหลงงบประมาณท่ีจะนํามาใชในการ

กอสราง เนื่องจากในเอกสารโครงการกําหนดวาไดมาจาก ๒ แหลง คือ (๑) กองทุนการกอสราง และ (๒) ผูมี

จิตศรัทธารวมทําบุญ แตกองทุนการกอสรางตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ พบวา มีแหลงงบประมาณท่ีจะมา

จากเงินรายไดสวนหนึ่ง และเงินงบประมาณแผนดินสวนหนึ่ง จึงเกรงวาเม่ือดําเนินการไปแลวจะนํา

งบประมาณมาสนับสนุนกองทุนนี้ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไมควรทํา เพราะภาระงานหลักของมหาวิทยาลัยตองเนนใน

เรื่องของการจัดการเรียนการสอน 

๒. การบริหารจัดการโครงการควรมีความชัดเจนเนื่องจากเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

ควรกําหนดระยะเวลาท่ีเสร็จสิ้นแนนอน และเปนเรื่องละเอียดออนโดยเฉพาะถาเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ทุกอยางตองมีความพรอมสมบูรณท่ีสุด  

๓. ควรตัดขอความใน (ราง) ระเบียบ ในเรื่องงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดออก 

ไมควรระบุไวในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนกอสรางองคพระมหาเจดีย พ.ศ. .... 

๔. ในสวนของคณะกรรมการยกรางฯ ควรตองรีบดําเนินการใหเรียบรอย เนื่องจากกรรมการยังมี

ความคิดหลากหลาย  และกองทุนนี้อาจจะใชตัวอยางกองทุนเดิม ๆ ไมได เชน การยุบเลิกกองทุนใหโอนเงิน

ท้ังหมดเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย แตเงินท่ีมานั้นสวนหนึ่งมาจากมูลนิธิฯ จึงควรพิจารณาใหดี ไมเชนนั้น

อาจจะมีผลกระทบตามมา ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติแลวมอบใหคณะกรรมการยกรางฯ ไปพิจารณา

ใหรอบคอบอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการสราง “องคพระมหาเจดีย” รายละเอียดตามท่ี

มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

๒. อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนกอสรางองคพระมหา-

เจดีย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ  โดยมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ 

และขอบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจทานและหรือปรับปรุงใหเปนไปตามขอเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ใหเรียบรอยเสียกอน แลวจึงนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 

 



๒๔ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 

 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


